



บทที่ 442

พระพรของพระเจ้าฉัน สูดหล้าฟ้าแผ่นดิน

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ลูกได้กล่าวมาตลอดว่า ตั้งแต่ลูกได้ค้นพบพระองค์ ชีวิตลูกได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง มาตอนนี้ที่ลูกมีโอกาสรับใช้พระองค์ในอีกแนวหนึ่ง นอกจากการเป็นพยานชีวิตจากอดีตที่ผ่านมา ทุกวันนี้ลูกมีโอกาสรับใช้พระองค์ตามพระวาจาบทนี้ของพระองค์ "ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา" มัทธิว 25:40 ลูกขอกล่าวเพิ่มเติมว่า "ความรักและพระพรของพระองค์นั้น สูดหล้าฟ้าแผ่นดินจริงๆ" หากผู้ใดได้รับพระพรและความรักของพระองค์แล้ว แจกจ่าย แบ่งปัน ต่อให้ผู้อื่น ยิ่งแจกจ่ายแบ่งปัน ความรักและพระพรของพระองค์ก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นๆ ไม่มีการพร่องหรือน้อยลงเลย

เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดที่ลูกได้ค้นพบและกำลังเป็นพยานเพิ่มเติมด้วยประสบการณ์ของลูกในขณะนี้พระเจ้าข้า

จากการที่ลูกได้ขยายขอบข่ายผู้รับบริจาคอาหารไปยังศูนย์สงเคราะห์ต่างๆ ทำให้ลูกได้รู้จักแหล่งที่จะดูแลกลุ่มคนเปราะบางหรือผู้ที่อ่อนแอกว่าเรา ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดูแลเด็กพิการอนาถา ศูนย์ดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลคนป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นต้น ซึ่งก่อนหน้านี้ ลูกไม่รู้จักสถานที่เหล่านี้เลย และจากความสัมพันธ์อันดีนี้เอง ทำให้ลูกสามารถแนะนำผู้ที่ต้องการการสงเคราะห์ไปยังสถานเหล่านี้ได้

ขอบพระคุณพระองค์ พระเจ้าข้า 🙏🙏🙏

ลูกสาวคนเล็กของลูก ผู้ซึ่งได้ช่วยงานการแจกอาหารอย่างเต็มตัว ได้ลงภาพการไปแจกอาหารตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ บน FB ของเธอ ปรากฏว่าเพื่อนฝูงของเธอเห็นข่าวเข้า ขอบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เป็นต้นว่า ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ฯลฯ ให้แก่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเอดส์แห่งหนึ่งที่มีคุณพ่อนักบวชเพียงคนเดียวดูแลผู้ป่วยเป็นสิบคน คุณพ่อดีใจมาก คาดไม่ถึง

ขอบพระคุณพระองค์ พระเจ้าข้า 🙏🙏🙏

และจากการที่ลูกได้พาทีมขององค์กรที่ผลิตอาหารโดยเซฟดิงของเมืองไทยไปแจกจ่ายให้แก่ศูนย์เด็กพิการที่ดูแลโดยนักบวชคนหนึ่งนั้น ปรากฏว่าคุณพ่อได้พาชมห้องต่างๆ ของศูนย์ฯ และมีห้องหนึ่งคือ ห้องศิลปะ ซึ่งพวกเราทุกคนได้ใช้เวลาในห้องนั้นนานทีเดียว เพราะที่มาก ในห้องนั้นพวกเราได้เห็นผลงานภาพวาดของบรรดาน้องๆ ผู้พิการติดตามกำแพงเรียงราย คุณพ่อได้บรรยายให้ฟังว่าการสนับสนุนให้เด็กๆ พิจารณาโอกาสได้แสดงความรู้สึกออกมาเป็นรูปแบบของศิลปะแล้ว นอกจากเป็นการส่งเสริมพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ข้างในแล้ว ยังเป็นการบำบัดจิตใจบรรดาเด็กๆ เหล่านั้นเป็นอย่างดี

เด็กบางคนเกิดมาพิการ ซึ่งเป็นความทุกข์ยากมากสำหรับชีวิตในวัยอันเยาว์เช่นนี้แล้ว บางคนยังถูกพ่อแม่หรือผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งทอดทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าหรือตายาย ซึ่งต่อมาได้เสียชีวิตลงอีก ฯลฯ เป็นประสบการณ์ที่น่าขมขื่นและเจ็บปวด ซึมลึกในใจของเด็กๆ เหล่านี้ เมื่อได้มาเป็นสมาชิกในศูนย์ฯ แห่งนี้ นอกจากการได้รับการรักษาในความไม่สมบูรณ์ของร่างกายแล้ว ยังได้รับการเยียวยาทางด้านจิตใจด้วย และศิลปะนี้แหละคือหนึ่งในวิถีของการรักษานั้น เรียกว่า Art Therapy

วันที่ลูกได้พาทีมผู้ผลิตอาหารไปแจกอาหารเป็นครั้งแรก มีเซฟคนหนึ่งเป็นชาวอิตาลี



ซึ่งปัจจุบันเป็นเซพมือเอกของโรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่ง เซฟผู้นี้ทั้งในฝีมือศิลปะของเด็กๆ พิกการเหล่านี้มาก จึงขอให้ลูกเป็น Liaison นำภาพวาดของเด็กๆ เหล่านี้ไปจัดนิทรรศการที่โรงแรมที่เขาเป็นเซฟอยู่ ในเดือนมี.ค.-พ.ค. ปีหน้าเพราะโรงแรมเขาจะมีการจัดนิทรรศการภาพวาดเป็นประจำและจำหน่ายแก่แขกต่างประเทศที่มาพัก เขายินดีจัด slot เวลาให้ในต้นปีหน้านี้เลย

ทุกคนที่เกี่ยวข้องตื่นเต้นและดีใจกันหมด และแน่นอนลูกเองผู้ซึ่งชอบวาดรูปอยู่แล้ว ย่อมต้องตื่นเต้นและดีใจเป็นที่สุด
ขอบพระคุณพระองค์ พระเจ้าข้า

ยังก่อน ยังไม่เพียงเท่านี้ ในทีมของผู้บริหารแหล่งผู้ผลิตอาหารแห่งนี้ มีชาวต่างชาติทำงานด้วยหลายตำแหน่ง มีอีกคนหนึ่งอยู่ประเทศไทยจนพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นชาวอเมริกัน เมื่อได้เห็นภาพวาดของเด็กๆ เหล่านั้นและทราบ ว่าเซฟชาวอิตาลีจะจัดนิทรรศการให้ในต้นปีหน้า เขาติดต่อลูกมาว่า เขามีเครือข่ายเพื่อนๆ ชาวต่างชาติที่ยินดีซื้อภาพวาดศิลปะจากออนไลน์ ไม่ต้องรอถึงปีหน้าหรือปีไหน!

ตื่นเต้นเหนือความตื่นเต้น ลูกติดต่อเป็นแม่งานให้ทันที และในที่สุดก็ได้ช่วยกันกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ของศูนย์ฯ จัดเตรียมภาพของเด็กๆ ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมราคา เพื่อเตรียมจำหน่ายออนไลน์โดยไม่ต้องถึงปีหน้า 😊

พระพรของพระองค์นั้นสุดล้ำฟ้าแผ่นดินจริงๆ !!!

มาถึงจุดนี้ ลูกเห็นชัดในชีวิตการรับใช้พระองค์ของลูกว่า หากเรามุ่งมั่นในการถวายชีวิตทั้งครบในการรับใช้พระเจ้า ด้วยความจริงใจและอย่างสิ้นสุดจิตใจแล้ว พระองค์จะทรงประทานพระพรและทรงนำทางเราเองในทุกสิ่งทุกอย่าง

ในวันที่ลูกจะจดทะเบียนเป็นมุลินินั้น ผู้ร่วมก่อตั้งของลูกได้พูดประโยคคลาสสิกของไทยว่า “ไก่อกับไข่อะไรเกิดก่อนกัน?” เพราะขณะนั้นเราดูเหมือนจะไม่มีอะไรพร้อมเลย นอกจากรถหนึ่งคันที่ผู้นำพระศาสนจักรของเราได้กรุณาสปอนเซอร์ให้ แต่ลูกได้ตอบเขาไปว่า ลูกเองก็ไม่เห็นทั้งไก่หรือไข่ แต่ลูกได้สวดภาวนาอย่างเข้มข้นและทราบว่าเป็น Mission ที่พระองค์จะประทานให้ลูกทำและวันหนึ่งเขาจะเห็น Miracle ของพระเจ้า

วันก่อนผู้ร่วมก่อตั้งท่านนี้ได้ลงในไลน์ของคณะกรรมการของมุลินินิว่า “สิ่งที่มุลินินิ กำลังทำอยู่นี้คือ Miracle!”

“พระยาเวห์ทรงรักประชากรของพระองค์” 2 พงศาวดาร 2:10

อาแมน

ลูกขอพร: อดคิดหนี

www.moving-themountain.com

